

Hội Nông dân Bắc Ninh kết nối tiêu thụ khoai lang giúp hội viên

Trước tình trạng một số hộ nông dân trồng khoai lang trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khó khăn trong việc tiêu thụ, các cấp Hội Nông dân (ND) Bắc Ninh đã triển khai Chương trình hỗ trợ nông dân tiêu thụ khoai lang.

Ông Đào Trọng Đại - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết: Sau khi có thông tin một số hộ nông dân trồng khoai lang mật trên địa bàn thôn Bùi, thị trấn Thứa (huyện Lương Tài) gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm khi đến mùa thu hoạch với sản lượng ước tính gần 100 tấn, Trung tâm đã cử cán bộ thăm nắm tình hình thực tế tại cơ sở và phối hợp với Hội ND huyện Lương Tài bàn phương án hỗ trợ nông dân.

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân đã triển khai đến Hội ND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh và mở 1 điểm hỗ trợ tiêu thụ khoai lang tại trụ sở cơ quan Hội ND tỉnh.

Ông Phạm Hữu Dị (thôn Bùi, Thị trấn Thứa, Lương Tài) chia sẻ: “Gia đình tôi cùng với một số hội viên trong thôn thấy diện tích trồng lúa không hiệu quả, chúng tôi đã chuyển đổi sang trồng khoai lang. Năng suất khoai năm nay đạt cao hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, đến vụ thu hoạch chúng tôi thấy rất hoang mang, lo lắng khi không tìm được đầu mối thu mua. Được Hội ND các cấp hỗ trợ tìm đầu ra tiêu thụ khoai, chúng tôi rất phấn khởi, bố trí sắp xếp nhân lực để thu hoạch khoai cho kịp thời”.

Song song với công tác tuyên truyền, quảng bá về chương trình, công tác thu hoạch khoai lang của các hộ nông dân tại thị trấn Thứa cũng được diễn ra khẩn trương, kỹ càng, vừa đảm bảo thu hoạch kịp thời vụ vừa đảm bảo chất lượng, mẫu mã của khoai thành phẩm.

Ông Nguyễn Văn Sở - Chủ tịch Hội ND thị trấn Thứa, huyện Lương Tài cho biết: “Sau khi kết nối được khách hàng có nhu cầu tiêu thụ khoai lang, tôi đã phối hợp với cán bộ Hội ND huyện thường xuyên xuống địa bàn kiểm tra, đôn đốc việc thu hoạch, phân loại, đóng gói tại ruộng đảm bảo chất lượng khoai chuyển đi theo đơn đặt hàng. Toàn bộ khoai được cung ứng phải đảm bảo đúng mẫu mã, chủng loại là khoai loại A, chất lượng



☞ Cán bộ Hội ND các cấp tỉnh Bắc Ninh trực tiếp xuống địa bàn hỗ trợ nông dân đóng gói, tiêu thụ khoai lang. N.T

đảm bảo. Thấy số lượng khoai đặt hàng được báo tăng lên từng ngày, chúng tôi rất phấn khởi và yên tâm”.

Sau khi chương trình hỗ trợ nông dân Lương Tài tiêu thụ khoai

lang được Hội ND tỉnh Bắc Ninh triển khai, Hội ND huyện Gia Bình và thị xã Quế Võ cũng hỗ trợ tiêu thụ giúp nông dân trồng khoai trên địa bàn.

Chương trình chính thức diễn ra từ ngày 12/6, đến nay sau hơn 2 tuần triển khai, Hội ND các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ tiêu thụ được hơn 87 tấn khoai lang cho nông dân. Trong đó, tiêu thụ cho nông dân Lương Tài hơn 71,5 tấn; nông dân Gia Bình là 11,8 tấn và 3,9 tấn cho nông dân Quế Võ. 100% Hội ND các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực triển khai và tham gia hưởng ứng.

Được biết, hiện nay số khoai còn cần tiêu thụ tại thị trấn Thứa, Lương Tài vẫn còn khoảng gần 30 tấn. Hội ND huyện và thị trấn đang tiếp tục triển khai, tuyên truyền hỗ trợ tiêu thụ số lượng khoai còn lại cho nông dân.

NGUYỄN THU